

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VŨ THƯ

Nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp

Với việc không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư đã góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Phú Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư cho biết: Để làm tốt công tác chuyên môn cũng như phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngay từ đầu năm đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ, nắm và kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tiếp tục đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quan hệ phối hợp trong tiếp nhận và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã xử lý 43 tin báo tố giác tội phạm, trong đó đã khởi tố 32 tin. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ở các xã, thị trấn. Qua công tác tiếp nhận tin báo về tội phạm, đã phát hiện một số bất cập, đã ban hành 1 kiến nghị với Cơ quan điều tra Công an huyện, 1 kiến nghị



Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư trao đổi nghiệp vụ.

công an xã. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân huyện chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xử lý tin báo, tiến hành kiểm sát ngay từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ đó có biện pháp hạn chế khởi tố oan

sai hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo đảm 100% tin báo về tội phạm được các cơ quan chức năng giải quyết có chất lượng, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 43 vụ với 97 bị cáo; trong đó, án sơ hữu 8 vụ,

14 bị can, án trị an 13 vụ, 58 bị can, án ma túy 22 vụ, 25 bị can; đã giải quyết 42 vụ đối với 96 bị cáo. Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến

hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố... Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, kiểm sát khởi tố và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... được tăng cường và nâng cao chất lượng. Viện duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, thụ lý giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, qua đó đã có 18 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp của huyện và UBND xã yêu cầu khắc phục vi phạm.

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư tích cực phối hợp với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông, trộm cắp... được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Một số vụ án được tố chức xét xử lưu động thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham dự, mang lại hiệu quả tích cực trong giáo dục, tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa

tội phạm. 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức 9 phiên tòa để học tập, rút kinh nghiệm. Sau phiên tòa đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trên tinh thần xây dựng, các ý kiến nhận xét thẳng thắn, chỉ ra những mặt được và chưa được để các kiểm sát viên nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ngoài các hoạt động trên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện còn chú trọng kiểm sát hoạt động tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự, qua đó phát hiện và kiến nghị khắc phục kịp thời những thiếu sót trong nhà tạm giữ Công an huyện và hoạt động thi hành án của cơ quan trong việc ra quyết định thi hành án phạt tù và cải tạo không giam giữ.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, những tháng còn lại của năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiến quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng.

NGUYỄN TÙNG

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỈNH
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 26/7, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh hiện có 16.313 hội viên. 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở hoạt động khá đồng đều, đúng chức năng, nhiệm vụ yêu cầu công tác hội. Đội ngũ cán bộ, hội viên không ngừng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống cụ chiến binh Trường Sơn anh hùng, nghiêm chỉnh chấp hành đồng thời vận động gia đình, làng xóm thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương...

Trong thời gian tới, các cấp hội tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh các huyện, thành phố và Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ hai, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020...

ANH ĐÀO

Khánh thành công trình xây dựng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ An - Lễ - Lạc

Sáng ngày 26/7, xã Vũ Lạc tổ chức khánh thành công trình xây dựng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ An - Lễ - Lạc.

Nghĩa trang liệt sĩ ba xã: Vũ An, Vũ Lễ, Vũ Lạc được xây dựng năm 1956, trên diện tích 2.483m², thôn Nam Hưng, xã Vũ Lạc, với 56 phần mộ liệt sĩ chống Pháp ghi danh bằng bia gỗ. Hiện nay, nghĩa trang là nơi an nghỉ của 246 liệt sĩ. Trải qua 62 năm, nghĩa trang đã nhiều lần được tu sửa nhưng đến nay đã xuống cấp. Sau 6 tháng phát động sự chung tay góp sức của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn và con em xa quê, ban tiếp nhận đã đón nhận trên 6 tỷ đồng công đức xây dựng, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Sau gần 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với 5 hạng mục, được thiết kế theo mô thức công trình văn hóa tâm linh truyền thống. Công trình không những bảo đảm tính bền vững và các yếu tố thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp về các giá trị lịch sử, văn hóa của mảnh đất, con người Vũ An, Vũ Lễ, Vũ Lạc.

MINH NGUYỆT

HỘI ĐỒNG Y HUYỆN ĐÔNG HƯNG
Khám bệnh, trao quà cho người có công

Sáng ngày 26/7, Hội Đồng y huyện Đông Hưng tổ chức buổi khám bệnh cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công tại xã Đông Quang.

Tại buổi khám bệnh, các bác sĩ là thành viên Hội Đồng y huyện đã khám, tư vấn cách phát hiện bệnh, phòng, chống một số bệnh thường gặp ở người già cho 74 người là thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Các bác sĩ cũng tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt điều độ để có sức khỏe tốt. Tại buổi khám bệnh, Hội Đồng y huyện đã trao quà cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

THU HIỀN

Thời điểm này, nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tập trung thu hoạch tôm vụ xuân hè. Trong đó nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp đã thu hoạch được chục tấn tôm thẻ chân trắng, doanh thu đạt hàng tỷ đồng.

Vụ xuân hè năm nay, Thái Thụy nuôi thả hơn 107 triệu con tôm sú/1.046ha và gần 43 triệu con tôm thẻ chân trắng/77ha. Tôm sú được nuôi thả theo hình thức quảng canh và tôm thẻ chân trắng nuôi theo hình thức công nghiệp, bán thâm canh. Vụ nuôi thả này, toàn huyện đã mở rộng 40ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp tập trung tại các xã: Thái Thượng, Thái Nguyên, Thụy Hà. Nuôi tôm công nghiệp đang là xu thế phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của huyện hiện nay khi khắc phục được những điều kiện khó khăn về thời tiết, dịch bệnh..., từ đó giúp tăng số vụ nuôi, giảm thiểu rủi ro khi nuôi thả. Ông Nguyễn Quang Bộ, chủ hộ nuôi tôm công nghiệp tại xã Thái Thượng cho biết: Vụ này, nhà tôi nuôi thả tôm thẻ chân trắng hơn 1ha. Sau gần 2,5 tháng nuôi, tôm đạt kích cỡ thương phẩm

THÁI THUY
Nông dân thu tiền tỷ từ nuôi tôm



Nông dân Thái Thụy thu hoạch tôm sú.

nên gia đình đã tiến hành thu hoạch. Sản lượng tôm thu được đạt 11 tấn, với giá bán 140 triệu đồng/tấn cho doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng. Nhìn chung sản lượng và giá bán tôm nuôi năm nay không cao nên lợi nhuận nuôi tôm không tăng nhiều so với vụ xuân hè năm trước. Hiện nay, tôi đang

tích cực cải tạo, nạo vét ao nuôi để chuẩn bị nuôi tôm vụ thứ 2 trong năm, nếu thời tiết thuận lợi sẽ xuống giống nuôi thả vào đầu tháng 8. Hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp tại xã Thái Thượng đang thu hoạch tôm vụ xuân hè, thậm chí có hộ đã thu đến vụ thứ 2.

Theo ông Phạm Văn Đồi, cán bộ thủy sản xã: So với thời gian nuôi tôm quảng canh khoảng 3 tháng thì nuôi tôm công nghiệp chỉ từ 2 - 2,5 tháng/vụ. Hơn nữa, nhiều hộ nuôi tôm vụ đông đã thu hoạch vào tháng 3 rồi lại nuôi thả đến nay thu hoạch tiếp vụ thứ 2 và chuẩn bị nuôi thả tới

vụ thứ 3 trong năm. Toàn xã, hiện có 30ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp và đã thu hoạch được 110 tấn, còn lại hơn 230ha nuôi tôm sú quảng canh mới thu được gần 2 tấn. Dự kiến trong năm 2018, 30ha nuôi tôm công nghiệp tại xã sẽ cho thu hoạch trên 200 tấn tôm thương phẩm.

Bên cạnh những hộ nuôi tôm công nghiệp, các hộ nuôi tôm sú tại các xã ven biển huyện Thái Thụy cũng đang tiến hành thu hoạch hoặc thu tỉa thưa để nuôi ghép với một số loại thủy sản khác. Tuy nhiên, trái với không khí nhộn nhịp tại các hộ nuôi tôm công nghiệp thì việc thu hoạch tôm sú có phần "âm ỉm" hơn nhiều do sản lượng đạt thấp. Điển hình như một số xã: Thái Độ nuôi thả 35 triệu con tôm sú/425ha thu hoạch được 10 tấn; xã Thụy Trường nuôi thả 26 triệu con/203ha thu hoạch 17 tấn... Tính đến ngày 15/7, toàn huyện Thái Thụy thu hoạch được 149 tấn tôm thẻ chân trắng, 43 tấn tôm sú.

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp huyện, vụ nuôi tôm xuân hè năm nay có những diễn biến phức tạp, đầu vụ nuôi bệnh đốm trắng xảy ra ở các xã: Thụy Trường, Thái Thượng,

Thụy Hải gây chết tôm ở một số hộ nuôi. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác xử lý nên đã giúp ngăn ngừa, kiểm chế bệnh đốm trắng phát sinh lây lan ra các vùng nuôi tôm tập trung, tránh gây thiệt lớn cho các hộ nuôi trồng. Theo ông Đỗ Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để chủ động thu hoạch vụ nuôi tôm xuân hè và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nuôi vụ tiếp theo bảo đảm khép kín chu kỳ nuôi, ngành Nông nghiệp huyện đã tích cực đôn đốc các HTX nuôi trồng thủy sản, hộ nuôi tiến hành thu hoạch tôm nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm. Đối với những ao tôm thu tỉa, sau khi thu hoạch khuyến cáo hộ nuôi vẫn tiếp tục chăm sóc bình thường, đồng thời làm tốt khâu quản lý môi trường ao nuôi để những cá thể tôm chưa đạt kích cỡ thương phẩm có điều kiện phát triển tốt và tiến hành thu hoạch vào những ngày tiếp theo. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp huyện đang tích cực đôn đốc, chỉ đạo người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ thủy sản trong mùa mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

TRẦN TUẤN

HỘI NÔNG DÂN XÃ TÂN LỄ
Đồng hành cùng hội viên

Những năm qua, hoạt động của Hội Nông dân xã Tân Lễ (Hưng Hà) có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Hội Nông dân xã Tân Lễ có trên 2.100 hội viên, chiếm 83,2% tổng số hộ nông nghiệp, trong đó 102 hội viên là đảng viên. Để hỗ trợ hội viên trong các lĩnh vực, Hội luôn bám sát nghị quyết đại hội các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho hội viên. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt nguyện

vọng chính đáng của hội viên, góp phần phân ánh kịp thời với cấp ủy và nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Gần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng", Hội đã hỗ trợ hội viên với nhiều biện pháp nhằm giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Anh Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Từ năm 2012 đến nay, toàn xã có 9.600 lượt hội viên đăng

ký phần đầu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đã có 7.200 lượt hội viên đạt danh hiệu này. Để góp phần hỗ trợ hội viên phát triển, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia tích tụ ruộng đất theo hướng phát triển quy mô lớn. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và các dịch vụ giúp hội viên kinh doanh sản xuất. Hội còn hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như giúp cây, con giống, hỗ trợ vốn... Đặc biệt, Hội đã phối hợp hỗ trợ nông dân mua phân bón trả chậm với

số lượng 22,5 tấn và trao tặng 50kg phân bón NPK cho 5 hội viên khó khăn để phát triển sản xuất. Được biết, Hội đã tín chấp cho trên 700 lượt hội viên vay vốn với số tiền hàng chục tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Hồng Gấm, thôn Hải Triều, xã Tân Lễ chia sẻ: Năm 1993, gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tổng hợp với diện tích 2ha. Bên cạnh nỗ lực của bản thân, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Hội Nông dân xã, sự hỗ trợ về kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn do Hội tổ chức. Hiện nay gia đình có 2,8 mẫu ao nuôi cá giống, mỗi năm xuất bán 7 tấn cá. Trong chuồng thường xuyên nuôi 160 con lợn thịt và 12 con lợn nái, mỗi năm bán khoảng 20 tấn lợn thịt. Ngoài ra gia đình còn xuất bán mỗi năm khoảng 7 tấn gà và trồng được gần 200

cây nhãn, bưởi. Doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Anh Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết thêm: Hiện nay, toàn xã có 102 gia trại và 21 trang trại phát triển kinh tế nông nghiệp. Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt trên 47.700 con. Nông dân trong xã cũng đã khai thác hiệu quả 24ha nuôi thủy sản tập trung. Với những hoạt động hiệu quả, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Tân Lễ đã góp phần nâng tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương từ 12,4% xuống còn 4,34% năm 2017.

Đồng hành với hội viên trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Tân Lễ còn tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền của, ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông,

công trình công cộng... Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực nhằm

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của đông đảo cán bộ, hội viên. Qua đó giúp cán bộ, hội viên phát huy

tốt tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NGỌC MAI



Hội viên Hội Nông dân xã Tân Lễ phát triển kinh tế trang trại.